

เมื่อ...เป็นลมพิษหรือหุ่่นห่ม่าน

นำเสนอเมื่อ : 12 มี.ค. 2552



...โรคห้ร้รอน..นอกรกทอกรร่วกร..พิษสุน้ขบ้แล้ว..ที่น้ห้วกรอกรโรคค้ือ ลมพิษ
หรือห้มนห้มน (ภษออิสน)

เมือเข้สูห้ร้รอนที่ไร หลย ๆ คนม้กรจะเกืออกรกรค้
ตุมรกรกยและเมือเกอเพือบรเรออกรกรค้มกร ๆ
เขกรก็ลกรมถูกลยเป็น ลมพิษ ไป
เพรจะน้ห้วันน้เรกรมท้ค้กรมรู้จ้ก ลมพิษ
เพือห้ทอกรปอกรกนกรนค้กรวค้

ลมพิษ ค้ือ อกรกรของผ้นลมพิษเกือข้ขึ้น เมือร้กรกยผ้ป้วยได้ร้บร้
ที่ตัวอเองแพเขอสูผ้วหน้ง โดยกรร้บร้รทน ส้มผ้สุ
หรือโดยกรร้จ้ดเขกรลกรมเนือ เขอไตผ้วหน้ง หรือเขอหลอเลือด
ร้กรกระตุนที่ผ้ป้วย จะท้ให้หลอเลือดไตผ้วหน้งขยยตัว
สูรน้ในหลอเลือด จะข้มอกรนอกรหลอเลือด เกืออกรกรดง บวม
รอน ค้ัน บกรกร้อจมีอกรกรเจือบรรวมดวยไต

ถ้ากรรขยยตัวของหลอเลือด เกือในหน้งแ้ส่วนบน ๆ
อกรกรบวม ดง รอน จะเห็นข้ดเจอนเรือกร **ลมพิษขน้ดต้** (Urticari)
อกรกรขยยตัวของหลอเลือด เกือในสวนล้กรของหน้งแ้
อกรกรดงม้กรเห็นม้ข้ดเจอน แต่จะพบอกรกรบวมมกรกวาเรือกร
ลมพิษขน้ดล้กร (Angioedem)

อกรกรที่พบ อกรกรบวม ดงที่ผ้วหน้งแต่ละด้แ้หน้ง
เป็นออยู่ม้เกือ 24 ชม. ก็ข้ยุบไป
แต่จะไปเกือบรเรออื่นของผ้วหน้งได้
สวนสอเหตุที่ท้ให้เกืออกรกรลมพิษน้้นอจจะมอกรก **เชือโรค**
ไตเกอ ไวรัส แบคทีเรือ เชือร้ หรือพยอ
เป็นสอเหตุของลมพิษที่พบบอຍ
เชือโรคเหลอน้เขอสูรกรกยทอกรไตก็ได้ เช่น ทอกรเดินอกรกร
ทอกรเดินลมหอยใจ ทอกรเดินบ้สสวอและผ้วหน้ง **หรือสูรคเมือ**
ที่ส้ค้ญค้ือ อกรกรและยอ **และอจจะเกืออกรกรค้กรมรอน** ค้กรมเยือ
สงดงดง ก็มีสวนส้ค้ญท้ให้เกือผ้นลมพิษไตเชอนกน



อาการลมพิษในเด็กเล็ก

เมื่อเกิดอาการคันคล้ายจะเป็นลมพิษแนะนำให้ลองหา **ใช้คาลาไมน์**
โลชั่น ทาบริเวณผื่นลมพิษเพื่อช่วยลดอาการคัน

และพยายามไม่เกา หรืออาเกาแรง ๆ

เพื่อไม่ให้เกิดอาการอักเสบจากนั้น **แต่หากอาการแน่นหน้าอก**

หายใจไม่สะดวก ปวดท้อง หน้าบวม ตาบวม

ปวดบวมอย่างมาก ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

เพราะอาจจะเป็นลมพิษชนิดฉับพลันได้

ซึ่งลมพิษชนิดฉับพลันนี้อาจจะมีผลทำให้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

สำหรับวิธีหลีกเลี่ยงนั้น ในช่วงที่อากาศร้อน ๆ แบบนี้
อาจจะทำให้เรามีเหงื่อออกได้ง่ายๆ

เพราะฉะนั้นควรสวมเสื้อผ้ายาวที่ระบายถ่ายเทอากาศได้ดี

อาจจะทาแป้งเย็น หรือแป้งฝุ่นทั่ว ๆ ไปก็ได้ด้วยคะ

นอกจากนี้หากท่านใดที่เคยมีอาการลมพิษมาก่อนหน้านี้แล้ว

ก็พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดอาการได้อีก

ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยาบางชนิด

หรือสิ่งที่จะทำให้คุณเกิดอาการแพ้คะ

ด้วยรักและห่วงใย/ครูแซก

ขอบคุณที่มาข้อมูลที่นี้ดอทคอม